

KẾT LUẬN**CỦA HỘI NGHỊ TỈNH ỦY LẦN THỨ NĂM KHÓA XX**

**về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016
của Tỉnh ủy khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người
Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững**

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XX sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 19/10/2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững (sau đây viết tắt là Nghị quyết 03), thảo luận và kết luận như sau:

I. TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

Qua 05 năm thực hiện Nghị quyết 03, văn hóa, con người Quảng Ngãi tiếp tục được xây dựng và phát triển, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi có chuyển biến tích cực. Xây dựng, phát triển văn hóa và con người Quảng Ngãi ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhau. Văn hóa dần trở thành một trong những nguồn lực quan trọng trong tiến trình phát triển và hội nhập quốc tế của tỉnh. Đời sống văn hóa của Nhân dân được cải thiện. Các hoạt động văn hóa, giao lưu văn hóa giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh được tổ chức ngày càng đa dạng, phong phú, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Chính sách trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật được quan tâm thực hiện. Việc quảng bá hình ảnh, con người Quảng Ngãi thông qua hoạt động xúc tiến đầu tư và trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội,... được tăng cường. Môi trường văn hóa lành mạnh được chú trọng xây dựng. Nhiều di sản, giá trị văn hóa tốt đẹp của các cộng đồng dân cư trong tỉnh được bảo tồn và phát huy. Một số phong tục, tập quán lạc hậu được đẩy lùi. Các thiết chế văn hóa được bố trí nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Cơ chế đầu tư và phương thức hoạt động của các thiết chế văn hóa đang từng bước được chuyển đổi phù hợp với nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đã tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và thực hiện tốt nếp sống văn hóa, văn minh của các cộng đồng dân cư và mỗi người dân Quảng Ngãi trong việc cưới, việc tang, lễ hội, trong sinh hoạt cộng đồng, trong ứng xử với thiên nhiên và xã hội. Hầu hết người dân Quảng Ngãi, nhất là thế hệ trẻ đã cơ bản khắc phục

tính hẹp hòi, khắt khe, cố chấp, cứng nhắc, thụ động, thiếu hợp tác, ý thức chấp hành kỷ luật lao động thấp; hình thành rõ nét đức tính khoan dung, thân thiện, tự trọng, tự chủ, có trách nhiệm đối với bản thân, với gia đình và xã hội; những đức tính giàu lòng nhân ái, yêu lẽ phải, trung thực, thẳng thắn, hiếu học, cần cù, tiết kiệm, sáng tạo, nhẫn nại,... tiếp tục được phát huy; tinh thần đoàn kết, dân chủ, khát khao cống hiến, sáng tạo vì cộng đồng, tính năng động, cởi mở, thân thiện, hợp tác, chia sẻ, đùm bọc lẫn nhau trong khó khăn, hoạn nạn đã và đang lan tỏa trong đời sống của nhân dân. Tầm vóc, thể lực và trình độ dân trí, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong làm việc công nghiệp được nâng lên.

Tuy nhiên, công tác xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi có một số hạn chế. Phát triển văn hóa chưa đồng bộ với phát triển kinh tế. Các thiết chế văn hóa chưa đồng bộ; nhiều thiết chế văn hóa xuống cấp chậm được sửa chữa, nâng cấp. Chưa giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển trong quản lý văn hóa; một số di tích lịch sử, văn hóa xuống cấp chưa được trùng tu, sửa chữa; việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa đạt hiệu quả chưa cao; chưa phân định rõ trách nhiệm trong quản lý và phát huy giá trị các di tích. Thực hiện phương thức tự chủ, xã hội hóa trong xây dựng, vận hành các thiết chế văn hóa, tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, xây dựng và phát triển các sản phẩm văn hóa, dịch vụ văn hóa có mặt còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Môi trường văn hóa có một số biểu hiện thiếu lành mạnh. Hoạt động văn hóa, nghệ thuật chưa thực sự phát huy được vai trò bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm của con người, nhất là đối với thế hệ trẻ; tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật còn ít. Văn hóa ứng xử của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên có những diễn biến đáng lo ngại; mối quan hệ giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong xây dựng và phát triển thế hệ trẻ thành con người toàn diện có lúc chưa chặt chẽ, bị buông lỏng; một bộ phận người dân, nhất là ở địa bàn miền núi còn thụ động, ỷ lại, thiếu tinh thần, ý chí vươn lên thoát nghèo. Một số cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu, sa vào chủ nghĩa cá nhân, có hành vi, lối sống thiếu chuẩn mực. Cá biệt một số nơi, cụm dân cư thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng chưa nghiêm. Các giá trị văn hóa ở các địa phương ven biển, hải đảo, của đồng bào các dân tộc thiểu số ở các huyện miền núi chưa được phát huy đúng mức. Tiếng nói, phong tục, tập quán trong một bộ phận không nhỏ đồng bào dân tộc thiểu số đang bị mai một. Khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền chậm được rút ngắn.

Những hạn chế, yếu kém nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu:

- Sự phát triển mạnh mẽ các loại hình truyền thông mới đã tạo điều kiện cho những sản phẩm văn hóa độc hại, những thông tin tiêu cực phát tán

nhANH, ảnh hưởng đến việc xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, nhất là trong lớp trẻ.

- Một số cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự chú trọng đến nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người; chưa thật sự xem phát triển văn hóa, xây dựng con người Quảng Ngãi là một trong những nguồn lực quan trọng của sự phát triển bền vững; chưa đặt nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người ở vị trí trung tâm trong chiến lược, kế hoạch phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chưa đồng bộ với nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội; trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, thể chế hóa các nội dung Nghị quyết 03 còn chung chung, chưa sát với thực tế, thiếu tính chiến lược. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 03 chưa được thực hiện thường xuyên.

- Công tác quản lý nhà nước về văn hóa chưa được đổi mới mạnh mẽ. Việc xây dựng, đào tạo, bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa chưa đáp ứng yêu cầu. Các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư, phát triển văn hóa chưa cụ thể, thiết thực, chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn. Nguồn lực đầu tư cho phát triển văn hóa còn hạn chế, việc huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chưa nhiều. Chưa có chính sách thu hút, khuyến khích đầu tư, phát triển lĩnh vực văn hóa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Sự tham gia của các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi có mặt còn hạn chế.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Phương hướng

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững đã đề ra trong Nghị quyết 03, phù hợp với những chủ trương mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025

2.1. Mục tiêu

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi toàn diện; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa để văn hóa, con người Quảng Ngãi thực sự là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển bền vững của tỉnh. Xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa phong phú, đa dạng, văn minh, lành mạnh trong mỗi gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp gắn với xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện về đức, trí, thể, mỹ, hình thành các giá trị

mới của con người Quảng Ngãi với các đặc tính cơ bản: Yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tự trọng, tự chủ, sống nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có trách nhiệm công dân, tuân thủ pháp luật, có tinh thần hợp tác cao, khảng khái, khoan dung, thân thiện, có ý thức bảo vệ môi trường; tiếp tục khắc phục những khiếm khuyết trong tính cách của một bộ phận dân cư như: tính hẹp hòi, khắt khe, đố kỵ, cố chấp, thụ động, cứng nhắc, thiếu hợp tác, ý thức lao động thấp. Khơi dậy niềm tự hào, phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển, phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung.

2.2. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025

(1). Đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa cơ bản cấp tỉnh; 100% các huyện, thị xã, thành phố có Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao đạt chuẩn theo quy định; 95% xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố có thiết chế văn hóa, thể thao, trong đó có từ 80% đạt chuẩn theo quy định.

(2). 90% gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; 85% thôn, tổ dân phố được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hoá; 60% số xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; 70% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 97,5% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

(3). Thực hiện đạt 32 giường bệnh/vạn dân; 08 bác sĩ/vạn dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95% dân số. Tuổi thọ trung bình đạt 74,5 tuổi; trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 67 năm.

(4). Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 50%, Tiểu học 88%, Trung học cơ sở 88%, Tiểu học - Trung học cơ sở 32%, Trung học phổ thông 71%.

(5). 90% dân số đô thị, 75% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch, 100% dân số được sử dụng nước hợp vệ sinh; 65% chất thải nguy hại, 95% chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1 - 1,5%/năm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 65%.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 03 TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 03, Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu trong Nghị quyết 03, Kết luận này; đồng thời, tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; tiếp tục đẩy mạnh quán triệt sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quan điểm,

phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng, phát triển, giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, con người được xác định trong Nghị quyết 03, Kết luận 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước gắn với thực hiện các nội dung về văn hóa, con người được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Qua đó, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi trong giai đoạn mới.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững.

- Tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo và quản lý phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi; bố trí nguồn lực cho phát triển văn hóa, con người tương thích với mức tăng trưởng kinh tế của tỉnh ở mỗi giai đoạn, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội. Xây dựng và phát triển có trọng tâm, trọng điểm một số ngành công nghiệp văn hóa và dịch vụ văn hóa; gắn phát triển văn hóa với phát triển du lịch.

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách để đẩy mạnh thu hút các nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư, vận hành các thiết chế văn hóa cộng đồng, nhất là thư viện, bảo tàng, công viên,... Đầu tư, số hóa tài liệu, từng bước xây dựng thư viện điện tử đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu của Nhân dân; đồng thời, khơi dậy và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh. Đầu tư, thu hút đầu tư một số cơ sở đào tạo trọng điểm, chất lượng cao.

- Nghiên cứu hình thành đơn vị sự nghiệp công lập mới thực hiện việc quản lý, vận hành các di tích trên địa bàn tỉnh trên cơ sở phát triển từ đơn vị sự nghiệp hiện hành, bảo đảm không phát sinh đầu mới. Ban hành Đề án bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh để thực hiện hằng năm và lâu dài, trong đó có các di tích quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. Giữ gìn, tôn tạo, trao truyền, phát huy có hiệu quả các di tích đã được công nhận di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt và các di sản văn hóa phi vật thể đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; đồng thời lựa chọn những di tích, di sản phi vật thể đủ điều kiện để lập hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt, di sản phi vật thể quốc gia để phục vụ và đẩy mạnh phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, sức khỏe cho người dân; chất lượng y tế cơ sở và y tế dự phòng; đẩy mạnh thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư các cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của Nhân dân

- Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác văn hóa; xem đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhà nước về quản lý văn hóa; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa. Tăng cường quản lý và phát triển các loại hình truyền thông, thông tin trên Internet; ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại, ảnh hưởng xấu đến việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi.

3. Bảo vệ và phát huy những giá trị tốt đẹp, bền vững trong văn hóa truyền thống và tiếp thu, chọn lọc các giá trị văn hóa hiện đại tích cực để xây dựng con người Quảng Ngãi phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, khẳng khái, khoan dung, thân thiện, năng động, có ý thức trách nhiệm xã hội, có lòng yêu nước, khát vọng cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước. Khởi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và khát vọng phát triển trong mỗi người dân Quảng Ngãi, nhất là thế hệ trẻ. Tăng cường giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, truyền thống và lịch sử dân tộc, ý thức trách nhiệm xã hội; giáo dục thẩm mỹ, gắn giáo dục thể chất với giáo dục tri thức, đạo đức, kỹ năng xã hội, tinh thần học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên.

Khắc phục bệnh thành tích, thiếu trung thực; đấu tranh loại trừ các sản phẩm văn hóa độc hại, các hành vi tiêu cực, cơ hội, lối sống thực dụng, vi phạm pháp luật,... ảnh hưởng xấu đến xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi.

Khôi phục, giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể (tiếng nói, chữ viết, phong tục, tập quán,...) của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển kinh tế, du lịch bền vững ở các địa phương, góp phần quảng bá, giới thiệu hình ảnh quê hương và con người Quảng Ngãi đến du khách trong và ngoài nước. Khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và đời sống văn hóa giữa các vùng, miền trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa và đời sống văn hóa lành mạnh gắn với thực hiện tốt các cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", "Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Xây dựng ý thức bảo vệ môi trường vì mục tiêu phát triển bền vững; khuyến khích hóa táng để thay thế địa táng, trước hết ở địa bàn huyện Lý Sơn và thành phố Quảng Ngãi. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng nếp sống văn hóa tiên bộ, văn minh; thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa trong xã hội.

Thực hiện hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, đặc biệt việc xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn hiện nay. Có cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa gia đình, nhà trường và xã hội; nâng cao dân trí, đề cao vai trò,

trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh, thiếu nhi; cùng với nhà trường giáo dục, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng và kỹ năng ứng xử xã hội văn minh; ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, góp phần đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội. Tạo sự đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xây dựng mỗi cơ sở giáo dục, đào tạo thực sự là nơi rèn luyện, phát triển toàn diện con người về lý tưởng, phẩm chất đạo đức, nhân cách, lối sống, tình yêu gia đình, Tổ quốc, quê hương, đồng bào; là nơi khởi nguồn, phát huy tốt nhất tiềm năng sáng tạo của mỗi cá nhân; là nền tảng quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi.

5. Tăng cường xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế. Coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, trong bộ máy nhà nước các cấp. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII, làm cho các giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong đời sống. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị trong thực hiện các chuẩn mực đạo đức, nếp sống văn minh, đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục xây dựng và thực hiện các chuẩn mực văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; xây dựng môi trường văn hóa công sở lành mạnh, dân chủ, đoàn kết, nhân văn; đẩy lùi bệnh quan liêu, bè phái, mất đoàn kết, chủ nghĩa cơ hội và thực dụng. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong hệ thống chính trị và xã hội; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; đồng thời, phê phán và ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, mê tín, dị đoan. Chú trọng xây dựng yếu tố văn hóa trong kinh tế; xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi, có đạo đức, có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

6. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sáng tạo nghệ thuật. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh. Phấn đấu có nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao; hạn chế các biểu hiện lệch lạc, chạy theo thị hiếu tầm thường trong sáng tác nghệ thuật.

7. Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hóa, nhất là với các địa phương nước bạn đã có quan hệ truyền thống; tăng cường quảng bá văn hóa, con người Quảng Ngãi; tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi, hội diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao,... ở trong và ngoài nước. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; chủ động cập nhật, chọn lọc, tiếp thu các giá

trị văn hóa tiên bộ của nhân loại, khắc phục những ảnh hưởng tiêu cực, mặt trái của toàn cầu hóa về văn hóa.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền nội dung Kết luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng chương trình hoặc kế hoạch để triển khai thực hiện Kết luận.

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Hội đồng nhân dân tỉnh thể chế hóa thực hiện Kết luận và tổ chức giám sát việc thực hiện.

3. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, ban hành mới các cơ chế, chính sách, đề án, chương trình, kế hoạch, bố trí nguồn lực để thực hiện hiệu quả Kết luận.

- Nghiên cứu, đề xuất mục tiêu về Chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số về hạnh phúc của tỉnh đến năm 2025; hằng năm, tính toán, công bố kết quả Chỉ số phát triển con người (HDI), chỉ số về hạnh phúc của tỉnh.

- Định kỳ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận.

4. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện Kết luận; thực hiện tốt chức năng phối hợp, giám sát, phản biện việc xây dựng và thực hiện các chính sách liên quan đến Kết luận này, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi.

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện; định kỳ tham mưu Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kết luận.

Nơi nhận:

- Ban Bí thư (báo cáo),
- Ban Tuyên giáo Trung ương
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn của tỉnh,
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc,
- Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- C, PCVP Tỉnh ủy, P.Tổng hợp,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

T/M TỈNH ỦY
BÍ THƯ

Bùi Thị Quỳnh Vân